



การติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนสังคมไทยไร้ฟันผุ

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรียน สำนักทันตสาธารณสุข ได้ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนสังคมไทยไร้ฟันผุ และเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุรเกียรติ อชานานุภาพ เข้าร่วมติดตามฯ ในครั้งนี้ด้วย

การดำเนินงานพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อสังคมไทยไร้ฟันผุ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงพยาบาลสามชุก มีการดำเนินงานขับเคลื่อนสังคมไทยไร้ฟันผุ ในทุกกลุ่มอายุ และทุก setting โดยเริ่มตั้งแต่ หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด คลินิกเด็กดี เด็กวัยเรียน จนถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ครอบคลุมรพ.สต. ทุกแห่ง โดยมีทพญ.วิยะดา ล้อมทอง หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสามชุก เป็นผู้นำนำทีมทันตแพทย์และทันตบุคลากรในการดูแลส่งเสริมสุขภาพช่องปากประชาชนในพื้นที่

งานทันตกรรมในหญิงตั้งครรภ์ และใน Well Child Clinic (WCC)

เน้นการฝึกปฏิบัติจริง โดยฝึกผู้ปกครองแปรงฟัน(hand on) ทาฟลูออไรด์วานิช แนะนำปริมาณฟลูออไรด์ที่เหมาะสมกับเด็ก การนัดหมายเด็กทุก 3 และ 6 เดือน ตามความเสี่ยงของเด็ก และมีการเก็บข้อมูลปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมของเด็ก โดยสัมภาษณ์พฤติกรรมของเด็ก ในกรณีที่ รพ.สต. ไม่มีทันตภิบาลประจำ จะมีการจัดให้ทันตบุคลากรเวียนทุก 3 เดือน



โครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการสุขภาพเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการ 3 ดี จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการสุขภาพเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการ 3 ดี อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มดำเนินการนำร่องที่ตำบลกระเสียว เนื่องจากมีชุมชนเข้มแข็งและได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดี โดยเน้น 3 เรื่องหลัก คือ “โภชนาการดี พัฒนาการดี และฟันดี” **กิจกรรมเด่น** ผู้ปกครองได้ร่วมกันสร้างข้อตกลง คือ กิน/กอด/เล่น/เล่า/นอน/เฝ้าดูฟัน และมีกิจกรรมแปรงฟันโดยใช้ 3 แปรง คือ 1. แปรงให้ถูก (หลังอาหารเช้า/ก่อนนอน) 2. แปรงแห้ง 3. แปรงแล้วกลับ ไม่กลับไปกิน

ผลการดำเนินงาน เด็กมีพัฒนาการ ภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น มีฟันผุลดลง ซึ่งปัจจุบันดำเนินโครงการฯ ได้ร้อยละ 50 รพ.สต.ทั้งหมดในอำเภอสามชุก โดยมีรพ.สต.กระเสียวเป็นต้นแบบ มีเวทีให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จ ใช้หลัก 4 ร่วม ได้แก่ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเรียนรู้ ร่วมเติบโตไปด้วยกัน